
บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖6 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖6  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว 

 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้เข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นางนุสรา  ชวนอยู่ ประธานสภาฯ นุสรา  ชวนอยู ่  
๒. นายอนุกูล  เลิศไชย รองประธานสภาฯ อนุกูล  เลิศไชย  
๓. นายเพยาว์  แจ่มกระจ่าง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๒ เพยาว์  แจ่มกระจ่าง  
๔. นางสมบูรณ์  เกิดกล้า สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 สมบูรณ์  เกิดกล้า  
๕. นายบุญเสริม  วุฒิภักตร์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5 บุญเสริม  วุฒิภักตร์  
๖. นางยุพิน  มณีนพรัตน์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6 ยุพิน  มณีนพรัตน์  
๗. นายสมใจ  ยอดเสนี สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 สมใจ  ยอดเสนี  
8. นายวรพจน์  มีสมบัติ เลขานุการสภาฯ วรพจน์  มีสมบัติ  
  
สมาชิกสภาผู้มาประชุม   
     - จ านวน 8 คน 
สมาชิกสภาผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายส าเนา  เกษรโอสถ นายก อบต. ส าเนา  เกษรโอสถ  
๒. นายมาโนช  ไกรจ าเนียร รองนายก อบต. มาโนช  ไกรจ าเนียร  
๓. นายจิรกิตติ ์ ไตรถวิล รองนายก อบต. จิรกิตติ์  ไตรถวิล  
๔. นายสินชัย  ชาระโภค เลขานุการนายก อบต. สินชัย  ชาระโภค  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 4 คน 
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
นางนุสรา  ชวนอยู่ - เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ ส่วนต าบลพระขาว และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
 ต่อไปนะคะ 
 - เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาวทุกท่าน เรียนท่านนายก
 องค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
 ทุกท่าน 
 - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว สมัยวิสามัญ 
 สมัยที่  1 ประจ าปี  พ.ศ.2566 มีก าหนด 15 วัน โดยเริ่มตั้ งแต่วันที่ 
  26 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางนุสรา  ชวนอยู ่ - ในการประชุมในครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนะคะ 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นางนุสรา  ชวนอยู ่ - ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2566 ไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 แล้วนั้น 
 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาวทุกท่าน ตรวจสอบ
 รายงานการประชุมฯ ซึ่ งได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากต้องการแก้ไข
 เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้
 ความเห็นขอบต่อไปได้ค่ะ 
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือไม่คะ 
ที่ประชุม - ไม่มี - 
นางนุสรา  ชวนอยู ่ - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความใดๆ แล้ว 
ประธานสภาฯ ดิฉันขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมด้วยค่ะ 
มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว  
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2566 ด้วยมติ 
       - เห็นชอบ     7   เสียง 
      - ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
       - งดออกเสียง  -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
นางนุสรา  ชวนอยู ่ 3.1 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2566 ในหมวดงบลงทุน จ านวน 2 รายการ 
  3.1.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยบ้านยายเรือง พร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ 2 
 จ านวน 833,000 บาท 
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         3.1.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยบ้านตาเล็ก พร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ 2 
 จ านวน 471,000 บาท 
 - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบด้วยค่ะ
นายวรพจน์  มีสมบัติ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว ท่านคณะผู้บริหารทุกท่าน 
 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
 รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
 คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
 สภาท้องถิ่น 
ที่ประชุม - รับทราบ - 
นางนุสรา  ชวนอยู่ - เมื่อที่ประชุมรับทราบแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน นายก อบต.พระขาว หรือผู้มี
ประธานสภาฯ ส่วนเกี่ยวข้องได้น าเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปค่ะ 
นายส าเนา เกษรโอสถ - เนื่องจากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยบ้านยายเรือง พร้อมวาง
นายก อบต.พระขาว  ท่อระบายน้ า หมู่ที่ 2  และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยบ้านตาเล็ก 
 พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่  2 ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้วนั้น พบว่ายังมีความคลาดเคลื่อนใน
 ส่วนของชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับรายละเอียดประกอบงบประมาณ และ
 รายละเอียดประกอบงบประมาณบางส่วนไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงท า
 ให้ไม่สามารถด าเนินการขออนุมัติประกาศจัดจ้างได้  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท า
 โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลพระขาวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
 ความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
 ประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
 เป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  รายการที่ 1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยบ้านยายเรือง พร้อมรางระบายน้ า 
 หมู่ที่ 2 จ านวน 833,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง  
 งบลงทุน  
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. ซอยบ้านยายเรือง พร้อมวางท่อระบายน้ า 
 หมู่ที่  2 ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้นจ านวน 833,000.- บาท งบประมาณ
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 คงเหลือก่อนโอน 833,000.- บาท โดยขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน 833,000.- บาท 
 (-แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง  
 งบลงทุน  
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. ซอยบ้านยายเรือง พร้อมรางระบายน้ า 
 หมู่ที่ 2 จ านวน 833,000 บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. ซอยบ้าน
 ยายเรือง พร้อมรางระบายน้ า 
      - ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
      - ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตรา ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 พร้อมรางระบายน้ ายาว 173.00 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 
 0.25 เมตร ตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว 
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
  รายการที่ 2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยบ้านตาเล็ก พร้อมรางระบายน้ า 
 หมู่ที่ 2 จ านวน 471,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง  
 งบลงทุน  
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยบ้านตาเล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ า 
 หมู่ที่  2 ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้นจ านวน 471,000.- บาท งบประมาณ
 คงเหลือก่อนโอน 471,000.-บาท โดยขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน 471,000.-บาท 
 (-สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง  
 งบลงทุน  
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยบ้านตาเล็ก พร้อมรางระบายน้ า  
 หมู่ที่ 2 จ านวน 471,000 บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยบ้านตาเล็ก 
 พร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ 2 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ ายาว 126.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหาร
 ส่วนต าบลพระขาว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
นางนุสรา ชวนอยู่ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่คะ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม - ไม่มี – 
นางนุสรา ชวนอยู่ - หากไม่มีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปรายแล้ว ดิฉันขอมติที่ประชุม ด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 
 รายการตามที่เสนอ ด้วยมติ 
       - เห็นชอบ     7   เสียง 
       - ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
     - งดออกเสียง  -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นางนุสรา  ชวนอยู่ - ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว 
ประธานสภาฯ หรือท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมได้เลยค่ะ 
นายส าเนา  เกษรโอสถ - วันนี้ผมมีเรื่องแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว
นายก อบต. พระขาว ทราบอยู่ 2 เรื่องด้วยกันนะครับ 
  เรื่องแรก จะเป็นเรื่องการจัดท าโครงการแห่เทียนพรรษาประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่ งจะจัดในเดือนกรกฎาคม 2566 ก็ค งจะ
 ด าเนินการเหมือนที่เคยท ามานะครับ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบไว้ก่อนครับ 
  เรื่องที่สอง ก็จะเป็นการจัดท าโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 และ
 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 จะเป็นการพาผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาดูงาน และ
 จะแวะไหว้พระที่วัดมะขามเฒ่า และวัดท่าซุง นะครับ ก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ
 ทั่วกันครับ 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
นางยุพิน มณีนพรัตน์ - ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่างถนน) ดับบริเวณซอยสถานี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  ต ารวจพระขาว ดับมาเป็นเวลา 2 วันแล้ว ขอให้ อบต.พระขาวด าเนินการ
 ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติด้วยค่ะ 
นายส าเนา เกษรโอสถ - สวิทช์ไฟฟ้าที่ใช้ ปิด-เปิด น่าจะเสีย เดี๋ยวยังไงจะรีบด าเนินการแก้ไขให้ 
นายก อบต. พระขาว กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ 
ที่ประชุม - รับทราบ – 
นางนุสรา ชวนอยู่ มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมอีกไหมคะ 
ประธานสภาฯ 
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ที่ประชุม - ไม่มี – 
นางนุสรา  ชวนอยู ่ - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อที่ประชุมแล้ว ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่
ประธานสภาฯ เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลพระขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี  2566  
 ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 
 
 
 (ลงชื่อ) วรพจน์  มีสมบัติ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
           (นายวรพจน์  มีสมบัติ) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พระขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้วว่าเป็นที่ถูกต้องครบถ้วน 
 
 (ลงชื่อ) สมใจ  ยอดเสนี       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสมใจ  ยอดเสนี) 
                               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว หมู่ที่ 7 
 
 (ลงชื่อ) ยุพิน  มณีนพรัตน์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นางยุพิน  มณีนพรัตน์) 
                               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว หมู่ที่ 6 
 
 (ลงชื่อ) สมบูรณ์  เกิดกล้า    เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสมบูรณ์  เกิดกล้า) 
                               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว หมู่ที่ 4 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 แล้วเมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 
 (ลงชื่อ)       นุสรา  ชวนอยู่ 
           (นางนุสรา  ชวนอยู่) 
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว  


